



SỞ CẢNH SÁT
QUẬN CAM

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

CẢNH SÁT TRƯỞNG- ĐIỀU TRA VIÊN DON BARNES

PHÁT HÀNH NGAY THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Phòng Công Vụ Cảnh Sát Quận Cam, 714-904-7042

Sở Cảnh Sát Quận Cam được công nhận là 'trung tâm đổi mới' bởi Viện Cải Huấn Quốc Gia

Santa Ana, California (ngày 9 tháng 9, 2024): Tại buổi lễ diễn ra ở Washington D.C. vào ngày 4 tháng 9, 2024, Viện Cải Huấn Quốc Gia (NIC) đã vinh danh Sở Cảnh Sát Quận Cam (OCSD) là một "trung tâm đổi mới."

OCSD được công nhận vì sự hợp tác và các hoạt động chăm sóc sức khỏe hành vi. NIC coi Hệ Thống Nhà Tù Quận Cam là một mô hình tiêu biểu trong việc cải thiện kết quả tái hòa nhập.

Cảnh Sát Trưởng Don Barnes đã nhận được sự công nhận từ NIC, hoan nghênh sự cam kết tuyệt vời của OCSD trong việc thúc đẩy các sáng kiến chăm sóc sức khỏe hành vi và hợp tác với nhiều cơ quan, nhà cung cấp dịch vụ cộng đồng để hỗ trợ phục hồi, cải tạo, và đảm bảo tính liên tục của việc chăm sóc cho những người bị giam giữ sau khi được thả.

OCSD sẽ hợp tác với NIC để thúc đẩy an toàn công cộng bằng cách tăng cường các chính sách và hoạt động cải huấn tại các khu vực pháp lý trên khắp cả nước.

"Vinh dự này là kết quả của những nỗ lực tiên phong của Đội Điều Hành Giam Giữ và Ban Chỉ Huy Điều Hành OCSD nhằm xác định các cơ hội mang tính hệ thống để cải thiện an toàn công cộng," Cảnh Sát Trưởng Don Barnes của Quận Cam cho biết. "Mục tiêu của chúng tôi là kết nối những người bị giam giữ trong nhà tù, và sau khi được thả, với các công cụ nền tảng thích hợp để họ thành công, nhằm giảm thiểu tỷ lệ tái phạm. Cánh cửa quay vòng giữa nhà tù và cộng đồng cần phải được chấm dứt, và tôi tự hào đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực này."

Năm 2019, Cảnh Sát Trưởng Barnes đã cam kết giải quyết những thách thức đối với hệ thống nhà tù và điều hành một trong những hệ thống nhà tù tốt nhất quốc gia. Kể từ đó, nhiều nỗ lực đã được thực hiện để đưa các đối tác hợp tác như Cơ Quan Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Cam, Hội Đồng Điều Phối Tư Pháp Hình Sự Quận Cam, Sở Quản Chế Quận Cam, Sở Dịch Vụ Xã Hội Quận Cam, Cal Optima, Kaiser Permanente, Dự Án Kinship và các nhà cung cấp dịch vụ cộng đồng khác vào cuộc để nâng cao sức khỏe cho những người bị giam giữ.

Trong bức thư công nhận, Quyền Giám Đốc NIC, bà Holly Busby, đã công nhận cách tiếp cận hướng đến giải pháp của Sở Cảnh Sát Quận Cam.

"Những kết quả mà các bạn đã đạt được cho thấy sức mạnh của sự hợp tác và tầm quan trọng của việc làm việc cùng nhau để đạt được các mục tiêu và mục đích chung trong việc phục vụ an toàn công cộng," bà nói.

"Tôi rất tự hào về sự công nhận này, nhưng điều đó không có nghĩa là công việc của chúng tôi đã hoàn thành," Cảnh Sát Trưởng Barnes cho biết. "Đây chỉ là sự khởi đầu cho cam kết và mối quan hệ hợp tác của chúng tôi với NIC để hỗ trợ các khu vực pháp lý khác trên khắp cả nước bằng cách chia sẻ những hoạt động sáng tạo và đầy hứa hẹn của OCSD trong lĩnh vực cải huấn."

###